

*** ข้อความร่วม ***

*** สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ***

ตามการตัดสินใจของรัฐบาลเมื่อวานนี้รัฐบาลได้อนุมัติ (ในการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์) ในเช้าวันนี้ (วันศุกร์) ภาวะเบียดต่อไปนี้จะใช้ได้เป็นเวลา 14 วันนับจากวันอาทิตย์ที่ 27.12.20 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2021):

1. กำหนดข้อจำกัด ในการออกจากที่พักอาศัยเกิน 1,000 เมตร ยกเว้น ข้อยกเว้นเช่น ออกไปรับการจัดวัคซีน การดูแลทางการแพทย์ หรือสังคม การประท้วง การดำเนินคดีทางกฎหมาย การออกไปทำกิจกรรมกีฬา (ไม่ให้เดินทางโดยรถยนต์) การรับส่งลูก ระหว่างพ่อแม่ที่แยกทางกัน การออกเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรม การออกเดินทางเพื่อไปร่วมงานศพ งานแต่งงาน หรือการไปเข้าสู่หนัด (ภายใต้ข้อจำกัดของการชุมนุม)

ค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืน: 500 เซตเกล

2. ห้ามออกนอกสถานที่พักอาศัย โดยมีจุดประสงค์เพื่ออยู่ในที่พักของบุคคลอื่น

3. การปิดสถานที่สาธารณะและธุรกิจ ยกเว้นร้านค้าที่จำเป็น: อาหาร ของใช้ส่วนตัว ร้านแว่นตา ร้านขายยา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมบ้านที่จำเป็น

4. การปิดสถานที่พักท่องเที่ยว สวนสัตว์ซาฟารี เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ และอนุสรณ์สถาน สถานที่ให้การดูแลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ รวมถึงร้านทำผม และสถานที่ให้บริการด้านความงาม และเครื่องสำอาง สถานที่ให้การรักษาเสริม โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดค้าปลีก และพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยกเลิกการเปิดร้านอาหารโดยวิธีการไปรับด้วยตัวเอง

5. เกี่ยวกับสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกกีฬา – ให้ดำเนินการสถานที่ ที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันของนักกีฬาอาชีพเท่านั้น

6. การยกเลิกการจัดชั้นเรียนการขับรถที่เป็นภาคปฏิบัติ และการห้ามจัดหรือเข้าร่วมในการเดินทางท่องเที่ยว

*** การศึกษา: ***

* มีการศึกษาตามปกติสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี และประถม 1-4 และมัธยม 5-6

* การศึกษาจะไม่จัดขึ้นตั้งแต่ประถม 5 - มัธยม 4

* กิจกรรมในภาคสนามจะถูกห้าม การศึกษาภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาสายอาชีพ หรือการฝึกอบรมสำหรับผู้ใหญ่จะถูกห้าม การศึกษาในเกรดที่สิบสามและสิบสี่ที่กำลังศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมที่ออกแบบมาสำหรับเยาวชนที่ออกกลางคันหรือกลุ่มเสี่ยง และกิจกรรมลูกเสือของเยาวชน

* จะยังคงมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษ และเยาวชนที่ออกกลางคัน และเยาวชนที่มีความเสี่ยง เช่นเดียวกับโรงเรียนประจำ การศึกษาในชั้นเรียนของผู้อพยพ และการเข้าถึงสถาบันการศึกษา หรือการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการ

* ห้ามทัศนศึกษา

นอกจากนี้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีของ โควิด-19 ได้กำหนดเมื่อเช้านี้ (วันศุกร์) ว่าตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2020 เวลา 17.00 น. ถึง 9 มกราคม 2021 สถานที่ทำงานที่มีการจ้างคนงานมากกว่า 10 คน จะไม่สามารถอนุญาตให้คนงานมาทำงานพร้อมกันในอัตราที่เกิน 50% ของจำนวนแรงงาน หรือพนักงาน 10 คน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ยกเว้นข้อยกเว้นเหล่านี้ สถานที่ทำงานที่ให้บริการที่จำเป็น สถานประกอบการสำหรับการให้บริการเพื่อการยังชีพ สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษในการจ้างคนงานในช่วงเวลาพัก และสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หรือโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสถานประกอบการรักษาความปลอดภัย (ซึ่งมีข้อจำกัดอื่น ๆ) นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าว นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเครื่องหมายสีม่วงต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีของโควิด-19 ได้อนุมัติการตัดสินใจของกระทรวงสาธารณสุข ในการยกเลิกการประกาศให้ เอลิท์ และ เดคซี เป็นเกาะสีเขียว การยกเลิกประกาศจะมีผลในวันจันทร์ ที่ 28.12.20